

AN THÁI

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

Bám sát các nhiệm vụ theo phương châm vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả, xã An Thái (Quỳnh Phụ) đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.



Lãnh đạo xã An Thái động viên các cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Từng trải qua quãng thời gian căng mình chiến đấu với dịch Covid-19 nên mỗi người dân An Thái đều thấu hiểu và thêm trân quý những ngày bình yên. Từ suy nghĩ đó nên chúng tôi

cố gắng tận dụng thời gian để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - đó là chia sẻ của anh Nguyễn Quang Phiệt, chủ cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ Phiệt Thủy, thôn Hạ, xã An Thái. Chúng tôi đến thăm

xưởng sản xuất gỗ mỹ nghệ Phiệt Thủy khi công nhân vừa về sinh, khử khuẩn để bắt đầu một ca làm việc mới. Khởi nghiệp từ năm 1997, đến nay, ngoài 1 xưởng sản xuất chính rộng trên 1.000m², cơ sở đã mở

được 2 cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Cơ sở trực tiếp tạo việc làm ổn định cho 9 lao động địa phương và 10 lao động về tính các địa phương khác với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Không chỉ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cơ sở Phiệt Thủy còn thường xuyên đóng góp vào các phong trào xây dựng nông thôn mới và các hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương. Ngay trong những ngày thôn Thái Thuận thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19, cơ sở Phiệt Thủy vừa góp rút hoàn thiện sản phẩm theo đơn hàng đồng thời nhiều lần kêu gọi, khuyến khích các nhu yếu phẩm thiết yếu và số tiền 5 triệu đồng trực tiếp ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn và lực lượng phòng, chống dịch.

Không chỉ lao động không chỉ trong các nhà xưởng mà còn lan tỏa ra mỗi xứ đồng. Vụ mùa năm nay, nông dân xã An Thái

chảnh của cha mình. Anh chia sẻ: Với hơn 900m² vườn sắn có, tôi cùng gia đình trồng quýt cảnh mang lại giá trị kinh tế cao hơn trồng lúa. Hàng năm, tôi thu nhập khoảng 200 triệu đồng từ việc bán quýt tết. Ngoài ra, mô hình của tôi còn tạo việc làm cho 3 - 5 người dân địa phương với thu nhập 3 - 5 triệu đồng/người theo thời vụ.

Nhận thấy thị hiếu của người dân trong những năm gần đây ưa chuộng cây quýt bon sai, quýt thể mi ni với những kiểu dáng độc - đẹp - lạ nên anh đã dành thời gian tìm hiểu, học hỏi để áp dụng vào mô hình của gia đình. Từ năm 2016, ngoài diện tích quýt truyền thống, anh đã đầu tư mở rộng diện tích trồng quýt bon sai, quýt thể mi ni và đào. Đến nay, Phạm Đình Chính sở hữu 4 vườn với hơn 1.000 cây quýt, đào, bưởi.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, Phạm Đình Chính còn là Bí thư Chi đoàn, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố số 6 và là tiểu đội trưởng thuộc Trung đội dân quân cơ động phường Hoàng Diệu. Ở cương vị nào anh cũng năng động

giao cấy 212ha, cơ cấu chính gồm các giống lúa BC15, Bắc thơm 7, Thiên ưu 8, nếp cao cây. Nhờ tập trung nhân lực và hơn 40 máy phục vụ sản xuất nên nông dân địa phương đã hoàn thành gieo cấy vụ mùa trong thời gian ngắn. Ông Đàm Quang Vinh, thôn Thái Thuận cho biết: Vụ mùa năm nay, gia đình tôi gieo cấy hơn 1 mẫu lúa BC15; nhờ tập trung cơ giới hóa nên tiết kiệm được thời gian và công sức lao động. Chấp hành theo đề án sản xuất của HTX DVNN, bà con nông dân tập trung giữ nước trong ruộng, bón phân cho lúa theo khuyến cáo, đồng thời tiến hành bẫy chuột và bắt ốc bươu vàng gây hại, kịp thời phát hiện sâu bệnh để có các biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

Ông Đoàn Đức Hợp, Chủ tịch UBND xã An Thái cho biết: Thực hiện mục tiêu kép vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đến từng ban, ngành, đoàn thể, cơ sở thôn thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với đó, kịp thời nắm bắt và xác định những khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Phát tri hoạt động sản xuất bình thường, tạo việc làm ổn định cho người

lao động, phần đầu đạt mức tăng trưởng cao nhất. Kết quả, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của xã An Thái ước đạt 89,6 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 18,2 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 45,8 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 25,6 tỷ đồng. Diện tích lúa và cây màu bảo đảm ổn định, chăn nuôi được người dân đầu tư, tái đàn có chiều hướng tăng nhanh với tổng đàn lợn 3.200 con, đàn trâu, bò 255 con, gia cầm 24.000 con. Khắc phục khó khăn do dịch bệnh, tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì và giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của xã khi địa phương khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân mở rộng, phát triển các ngành nghề như mây tre đan xuất khẩu, may gia công, làm giấy tiền, mộc dân dụng... Cùng với đó, hoạt động thương mại, dịch vụ tập trung vào nhiều ngành nghề kinh doanh, buôn bán ở chợ Me, thôn Hạ, thôn Thượng và khai thác lợi thế của các tuyến đường ĐH.72, ĐH.73, ĐH.76... Nhiều dự án như giải phóng mặt bằng san lấp khu quy hoạch đất 372, đường ven sông Cò sang An Cầu, đường ĐH.76 cũ... đang được địa phương đẩy mạnh thi công.

TRINH CƯỜNG

Giới thiệu giống và một số lưu ý chăm sóc nuôi dưỡng gà Tô

Gà Tô là một giống gà nuôi, có xuất xứ từ làng Tô (nay thuộc xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ). Gà Tô phù hợp với hình thức nuôi chăn thả, cho thịt đặc biệt thơm ngon. Tương truyền, gà Tô xưa kia là sản vật quý báu để dâng làng nơi đây tiến vua.

Gà Tô có một số đặc điểm sau

* Về hình dáng: Gà Tô có vóc dáng to cao hơn các giống gà khác, từ lúc mới nở tới khi đạt 4 tuần tuổi đạt khoảng 0,67kg. Gà Tô nuôi thịt từ khi nở tới lúc xuất chuồng khoảng 7 tháng. Lúc 1 ngày tuổi gà Tô có lông màu trắng ngà (vàng nhạt), mỏ vàng, chân trắng hồng, gà có lông chân. Đến 8 tuần tuổi lông chân gà có hiện tượng thưa dần. Và đến tận kỳ sinh sản, lông mới mọc lại như thường.

Con trống có da đỏ như gà nòi trọng lượng trung bình đạt từ 4 - 5kg. Khi trưởng thành, gà trống thường có lông màu đỏ tía, mã mặt, mào cờ, mào tích đỏ tươi, chân và mỏ màu vàng. Gà Tô có một đặc điểm đặc biệt là có lông quăn (hàng lông mọc từ đầu gối đến tận ngón di theo 1 hàng thẳng dày cứng). Kề chân có màu tía.

* Khả năng sinh sản:

Gà trống khi đạt 6 - 7 tháng tuổi, trọng lượng khoảng 3,5kg/con thì thành thực về tính. Tỷ lệ ghép trống mái là từ 1/6 - 1/8.

Con mái có lông màu trắng cà cưỡng, mào cờ, mỏ vàng, chân vàng có trọng lượng trung bình đạt từ 3 - 4kg. Gà mái khi đạt tới trọng lượng khoảng 2,5kg thì đẻ trứng. Gà Tô đẻ một lần từ 12 - 16 trứng. Một năm đẻ tới khoảng 130 - 150 trứng. Gà Tô không có hiện tượng ấp bóng như một số giống gà khác, sau mỗi lần đẻ chúng nghỉ từ 5 - 7 ngày sau đó đẻ tiếp. Gà Tô mái do có lông chân để bị ngâm nước, thể hình quá khổ làm cho gà Tô mái trở nên vụng về trong việc ấp trứng nên tỷ lệ nở trứng ở gà Tô không cao. Đây cũng là một trong các nguyên nhân làm cho gà Tô trở nên hiếm.

Do chưa từng được thử nuôi theo hình thức nuôi công nghiệp nên gà Tô đến nay mới chỉ được biết đến với các nuôi thả thông thường.

Trong quá trình chăn nuôi gà Tô, người chăn nuôi cần lưu ý một số biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng sau:

1. Giai đoạn từ 0 - 4 tuần tuổi nên úm ở trong chuồng

- Nên dùng các tấm cát, hoặc thùng cát tống để quây úm gà. Rải lớp trấu 7 - 10cm trên nền chuồng để úm.

- Hai giờ trước khi thả gà vào quây phải che kín chuồng, bật đèn sưởi nếu thời tiết ngoài trời lạnh, bố trí máng ăn và máng uống đầy đủ. Khi thả gà vào phải cho uống nước trước khi cho ăn (nước uống pha: 5g đường Glucoza + 1g vitamin C cho 1 lít nước).

- Trong quá trình úm phải quan sát phân ứng của gà đối với nhiệt độ: Nếu gà tập trung gần nguồn nhiệt, chen lấn chống đông lên nhau là chuồng nuôi không đủ nhiệt độ; gà bị lạnh phải bổ sung thêm nhiệt độ; Nếu gà tản xa nguồn nhiệt nháo nhác, khát nước, há mỏ để thở là bị quá nóng cần phải điều chỉnh giảm nhiệt độ; Nếu gà tụm lại một phía là bị quá nóng cần phải che kín hướng gió thổi. Khi đủ nhiệt gà vận động ăn uống bình thường, ngủ, nghỉ tản đều.

- Mật độ nuôi giai đoạn gà con: 10 - 15 con/m², chiếu sáng 24/24 giờ để gà được ăn tự do cả ngày lẫn đêm.

2. Giai đoạn sau 4 tuần tuổi

- Bắt đầu từ tuần thứ 5 vào những ngày nắng ấm mỗi ngày gà được thả gà ra 1 - 2 giờ để gà làm quen dần với vườn chăn thả. Sau một thời gian quen dần thả gà thường xuyên và cho ăn tự do vào ban ngày.

- Diện tích vườn nuôi thường gấp 5 - 6 lần diện tích chuồng nuôi để gà được vận động sẽ cho khả năng tăng trưởng cao và tỷ lệ nhiễm bệnh thấp.

- Mật độ nuôi giai đoạn gà dò: 5 - 6 con/m².

3. Giai đoạn sinh sản

- Một gà trống ghép từ 5 - 6 gà mái.

- Cho gà Tô ăn thức ăn bảo đảm chất lượng (thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, kết hợp với thức, ngô nghiền...), thơm ngon, không ẩm mốc: Giai đoạn hậu bị từ 9 - 20 tuần tuổi cho ăn với mức 100 gam/con/ngày; giai đoạn đẻ cho ăn với mức 120 gam/con/ngày.

- Mật độ nuôi 3 - 4 con/m².

- Cung cấp đầy đủ nước sạch cho gà uống tự do.

- Cần bổ sung thêm các loại thức ăn tận dụng và rau bèo sau khi cho gà ăn thức ăn tinh.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

"Sao vương" làm kinh tế giỏi

Chiến sĩ dân quân Phạm Đình Chính, tổ 6, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) không chỉ biết đến là một điển hình trong phát triển kinh tế mà anh còn luôn gương mẫu, trách nhiệm,

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2012, Phạm Đình Chính trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ tại Lữ đoàn 490, Binh chủng Pháo binh. Do có thành tích xuất sắc trong thời

gian tại ngũ, anh vinh dự được kết nạp Đảng tại đơn vị. Cuối năm 2013, hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, việc đầu tiên Phạm Đình Chính bắt tay vào làm là cải tạo ruộng vườn, nối nghiệp trồng quýt



Dân quân Phạm Đình Chính làm giàu từ nghề trồng quýt, đào cảnh.

Nghịch lý giá lợn hơi giảm sâu nhưng giá thịt lợn không giảm

Thời điểm này, giá thịt lợn hơi trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đang đà lao dốc, thậm chí có ngày chỉ đạt mức 50.000 đồng/kg, bằng 1/2 giá bán so với thời điểm đầu năm 2021. Nghịch lý là trong khi giá lợn hơi giảm sâu thì giá thịt lợn thực phẩm tại thị trường nông thôn hầu như không giảm.

Bách Thuận là xã trọng điểm chăn nuôi lợn của huyện Vũ Thư. Mọi sự thay đổi về giá bán lợn hơi trên thị trường đều được người dân quan tâm, cập nhật thường xuyên bởi nó tác động trực tiếp đến thu nhập của các gia đình. Ông Nguyễn Kim Sáu, Chủ tịch

UBND xã Bách Thuận cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần 1 tháng nay giá lợn hơi giảm mạnh, thấp nhất về mức 50.000 - 52.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn hơi siêu nạc loại 1. Mức giá này bằng 1/2 so với giá lợn hơi thời điểm cao nhất - dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khiến nhiều trang trại chăn nuôi lợn tại địa phương thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, việc vận chuyển lợn hơi ở địa bàn tỉnh ngoài vào trong tỉnh bị hạn chế, số lượng lợn hơi phụ thuộc vào các trang trại trong tỉnh, vì vậy, trong hai ngày 2 - 3/8 giá lợn hơi ở Bách Thuận nói riêng và địa bàn tỉnh

Thái Bình nói chung tăng lên mức 58.000 - 59.000 đồng/kg. Với giá bán này, người chăn nuôi bất thiết hại nhưng chưa có lãi. Do tâm lý e ngại lợn tiếp tục xuống giá, trong tháng 7 vừa qua, hầu hết các trang trại đã ở ạt bán tháo đàn lợn thịt, khiến các thương lái ép giá. Hiện giá lợn hơi tăng nhẹ nhưng khó dự báo giá thịt lợn hơi sẽ có chiều hướng tăng hay giảm bởi nó phụ thuộc nhiều vào diễn biến của dịch Covid-19.

Theo ghi nhận, giá lợn hơi trên thị trường trong và ngoài tỉnh nói chung, huyện Vũ Thư nói riêng thời gian qua giảm mạnh, trung bình đạt 54.000 - 55.000 đồng/kg,

thấp nhất là 50.000 đồng/kg. Nguyên nhân, sau khi bệnh dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, việc tái đàn ở các địa phương diễn ra khá tốt, nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tại các trường học, bếp ăn tập thể, khách sạn, nhà hàng... giảm mạnh. Các địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tối đa ra vào địa bàn tỉnh, vận chuyển khó khăn. Ngoài ra, tâm lý lo ngại lợn tiếp tục xuống giá khiến người chăn nuôi bán ở ạt, thương lái được đà ép giá.

Giá lợn hơi liên tiếp giảm sâu nhiều ngày qua nhưng nghịch lý là giá thịt lợn thực phẩm trên thị trường hầu như không giảm. Tại các chợ truyền thống của huyện Vũ Thư như chợ Búng (xã Việt Hùng), chợ Thông (xã Hòa Bình), chợ La (xã Minh Quang), chợ Đón (xã Đông Thanh), chợ Bồng (xã Vũ Tiến), thịt lợn ba chỉ, thịt lợn mông sản

có giá 110.000 - 130.000 đồng/kg, mức giá này hầu như không thay đổi so với thời điểm vài tháng trước, khi lợn hơi chưa rớt giá. Chị Nguyễn Thị Thơ, thôn Hòa Bình, xã Tam Quang (Vũ Thư) cho biết: Tôi nắm được thông tin giá lợn hơi giảm mạnh nhưng khi mua thịt tại các chợ quanh vùng ở địa phương thì nhận thấy gần như giá thịt vẫn giữ nguyên. Mặc dù có nhiều thắc mắc, bán khoán và có phần bức xúc khi nhận thấy sự vô lý này nhưng tôi và nhiều người tiêu dùng vẫn đang phải chấp nhận.

Lý giải về điều này, bà Nguyễn Thị Tấn, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Búng chia sẻ: Chúng tôi không trực tiếp giết mổ mà chỉ mua lại thịt ở các cơ sở giết mổ, giá thịt lợn nhập tại các cơ sở này có giảm nhưng không đáng kể nên chúng tôi không giảm giá bán ra. Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức tiêu thụ

thịt lợn của người dân, nhất là ở địa bàn nông thôn giảm mạnh. Số lượng thịt lợn bán ra mỗi ngày hiện chỉ đạt 30 - 50% so với trước, khá ế ẩm, nếu giảm giá bán thịt lợn thì tiêu thương chúng tôi không bảo đảm ngày công lao động.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần vào cuộc, điều tiết kịp thời để bảo đảm sự hợp lý, cân bằng của giá bán lợn hơi và giá thịt lợn tại thị trường, góp phần giảm bớt thiệt hại cho người chăn nuôi và người tiêu dùng. Trong điều kiện

QUYNH LƯU



Giá bán thịt lợn ba chỉ, mông sản ở chợ Búng, xã Việt Hùng (Vũ Thư) ngày 1/8/2021 từ 110.000 - 120.000 đồng/kg.